

Số: /BC-HĐPHPBGDPL

Pleiku, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Sở Tư pháp

Thực hiện Công văn số 08/HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL thành phố báo cáo như sau:

A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Thực hiện Kế hoạch số 2999/KH-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2023. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các xã, phường và các cơ quan, đơn vị là thành viên của Hội đồng PHPBGDPL thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của đơn vị mình góp phần đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, để triển khai các hoạt động PBGDPL theo kế hoạch đề ra, UBND thành phố đã ban hành 4 văn bản¹ chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL.

2. Kết quả triển khai

2.1. Đối với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thành phố

+ UBMTTQVN thành phố đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đội ngũ cán bộ mặt trận thông qua mạng Zalo nhóm nội bộ trong cơ quan và Zalo nhóm Mặt trận xã, phường. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan và một số văn bản mới với 5 cuộc/140 lượt người

¹ Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 2/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường năng tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Pleiku; công văn 564/UBND-TP ngày 27/2/2023 về chấn chỉnh công tác đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công văn số 671/HĐPHPBGDPL ngày 8/3/2023 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; công văn số 124/HĐPHPBGDPL ngày 7/4/2023 về triển khai thực hiện các Đề án phổ biến tuyên truyền về phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị và quyền con người

+ Hội cựu chiến binh thành phố đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thông qua các trang mạng như Facebook, Zalo.. định hướng về những vấn đề nóng, dư luận quan tâm, các văn bản quy định quyền lợi của Cựu chiến binh... với 48 buổi/22 cơ sở Hội (3500 cán bộ, Hội viên tham gia)

+ Thành đoàn phối hợp các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như sân chơi, hoạt động ngoại khóa,...trong toàn thể nhân dân và đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn- Hội- Đội tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng-Đoàn- Hội- Đội, tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, an ninh học đường.. bằng các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các sân chơi, trò chơi, trò gấp, các câu lạc bộ...trong 6 tháng đã tổ chức 56 buổi tuyên truyền với 4000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia; phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công an thành phố và Trường THPT Lê Lợi tổ chức 1 phiên tòa giả định với chủ đề: “Hãy nói không với ma túy” với sự tham gia của hơn 700 ĐVTN

+ Liên Đoàn lao động thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đoàn viên, người lao động; phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động về các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phổ biến giáo dục pháp luật về quyền con người; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... và các vấn đề khác được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

+ Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng 5 chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố; Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố xây dựng 5 chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” phát 2 lần/tháng trên sóng phát thanh thành phố, phổ biến về một số nội dung của các văn bản: Luật quốc phòng năm 2018; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật Cư trú; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Luật Hộ tịch; Luật tiếp cận thông tin; Nghị định 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Luật giá; Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Nghị định số 93/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; Luật Hộ tịch

+ Thanh tra thành phố: Thanh tra đã lồng ghép phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật như Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng...cho cán bộ, công chức và người dân thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng như trong các quy định về phòng, chống tham nhũng.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố lồng ghép việc tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội với các hội thi, tổ chức các buổi nói chuyện để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

+ Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao thành phố; Ban văn hóa xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 115 buổi, thực hiện 150 lượt băng rôn (300 câu khẩu hiệu), 35 pa nô(2mx3m); tổ chức 8 buổi tuyên truyền lưu động tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; đư gương người tốt việc tốt, tuyên truyền về công tác phổ biến giáo dục pháp luật với 12 Chuyên mục gồm 104 tin, bài và các văn bản pháp luật.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức tuyên truyền và quán triệt Luật Đất đai và các văn bản liên quan cho toàn thể công chức của Phòng; công chức địa chính và Lãnh đạo 22 xã, phường thông qua hội nghị giao ban.

2.2. Các tổ chức ngành dọc

- Công an thành phố: Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng. Hình thức phổ biến chủ yếu được lồng ghép công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực, đã tổ chức tuyên truyền ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 136 tổ dân phố, 27 thôn, 25 làng, 45 cơ quan, 45 doanh nghiệp, 33 trường học, 12 cơ sở tôn giáo, với 46.433 lượt người, có 525 ý kiến phát biểu và tặng 110 phần quà. Treo 24 pano tuyên truyền về pháo, phát hơn 1.568 tờ tuyên truyền phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và pháo. Tuyên truyền bằng xe loa lưu động 2.935 lượt, loa truyền thanh được 1.345 lượt. Thu giữ, bóc gỡ khoảng 372 tờ, biển quảng cáo, rao vặt sai quy định. Cung cấp 25 tin, bài cho các báo, đài; cung cấp 46 tin cho Trang thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh phục vụ tuyên truyền. Phát 5.103 tờ rơi tuyên truyền. Đăng tải hàng trăm tin, bài trên mạng xã hội. Thăm hỏi, vận động cá biệt 21.571 hộ dân. Ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng với 32 hộ dân.

Công tác PBGDPL đến các đối tượng là thanh thiếu niên được quan tâm, đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên, các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực như: Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị, động viên.... Ngoài ra, còn tuyên truyền, giải thích pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống tội phạm.

- Tòa án nhân dân thành phố: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện thường xuyên trong công tác xét xử, đặc biệt qua công tác hòa giải các vụ

án về dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình tại Tòa án; phân tích các quy định của pháp luật tuyên truyền đến nhân dân thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động và hình sự. Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thành phố đã phối hợp với thành đoàn tổ chức 1 phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật với chủ đề “*Mua bán trái phép chất ma túy*” tại trường THPT Lê Lợi thành phố Pleiku.

3. Công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định tại các điều 17,18,19,20,21,22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

***Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số:**

Các cơ quan, ban, ngành thuộc thành phố; UBND các xã, phường đã tập trung tuyên truyền về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng nông thôn mới, các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ... với hình thức chủ yếu thông qua các buổi họp dân, đặc biệt là tập trung phổ biến đến các đối tượng là già làng, người có uy tín trong vùng vùng đồng bào DTTS.

Công an thành phố tập trung phổ biến chủ yếu là các quy định của pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, đã gặp gỡ, tiếp xúc tranh thủ 104 người có uy tín; 43 chức sắc trong tôn giáo.

UBND các xã, phường cũng đã tổ chức **136** buổi tuyên truyền cho **1532** lượt người.

***Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp:**

Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động về các quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật Công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tham gia cùng với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động tại doanh nghiệp, phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Công an thành phố thường xuyên làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào việc phổ biến các quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng chống dịch Covid-19, đã tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo phát 5.103 tờ rơi thông báo về thực hiện các biện pháp bảo đảm PCCC và không tàng trữ, mua bán, sử dụng các loại pháo trái phép.

UBND các xã, phường đã tổ chức **1** buổi tuyên truyền, PBGDPL với **150** lượt người tham gia.

***Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người đang phạt tù được hưởng án treo:**

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục cảm hóa người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, Công an thành phố đã phổ biến, giáo dục pháp luật cho **79** lượt người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; **118** lượt người bị phạt tù được hưởng án treo, nội dung phổ biến là các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, phường duy trì hoạt động của 22 “*Câu lạc bộ thấp sáng niềm tin*”, trong 6 tháng đã giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa **13** thanh niên chậm tiến.

UBND các xã, phường cũng đã tổ chức **25** buổi tuyên truyền cho **41** đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.

***Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc:**

Nhằm phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, Công an thành phố đã tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự; pháp luật về phòng, chống ma túy đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 322 lượt cán phạm; 25 đối tượng nghiện vào Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc; 70 đối tượng quản lý theo Nghị định 105/2021/NĐ-CP

UBND các xã, phường cũng đã tổ chức **2** buổi tuyên truyền cho **10** đối tượng đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Điều 23 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Công tác PBGDPL trong nhà trường là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, là một hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục và đào tạo để thực hiện công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố đã triển khai, chỉ đạo các trường thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh chủ yếu thông qua văn bản, internet, các ứng dụng trên điện thoại thông minh; lồng ghép việc PBGDPL với việc tổ chức nội dung sinh hoạt tại từng bộ phận chuyên môn và đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo.

Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh học đường đối với đối tượng thanh, thiếu niên tại 33 trường học, có 9.990 lượt người tham gia. Phát khoảng 5.103 tờ rơi, bản cam kết không đốt pháo trái phép trong dịp Tết và đảm bảo an toàn PCCC.

Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, với cấp ủy - Ban giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, hội viên thanh niên, đội viên...Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Đội trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động phong trào, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động sân chơi thu hút đông đảo

ĐVTTN tham gia. Các Đoàn trường THPT trực thuộc tập trung tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng và triển khai thực hiện tốt đề án phòng ngừa ma túy xâm nhập vào học đường, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình tập huấn chuyên đề, đợt sinh hoạt ngoại khóa; xây dựng hộp thư “*Bạn giúp đỡ*”; tổ chức ký kết giữa nhà trường gia đình trong quản lý con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

UBND các xã, phường cũng đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền cho 530 học sinh, thanh thiếu niên tại các trường học trên địa bàn.

5. Kết quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố

- Ngay từ đầu năm Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 240/KH-HĐPHPBGDPL ngày 31/1/20223 về triển khai hoạt động của của Hội đồng PHPBGDPL năm 2023 để xác định các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của thành phố, trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng, từng thành viên của Hội đồng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phù hợp với đối tượng, lĩnh vực quản lý của từng ngành, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của địa phương mình. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thành phố - Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thành viên Hội đồng và UBND các xã, phường triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả công tác PBGDPL và báo cáo theo định kỳ. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng đúng thời gian yêu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL: công văn số 671/HĐPHPBGDPL ngày 8/3/2023 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; công văn số 124/HĐPHPBGDPL ngày 7/4/2023 về triển khai thực hiện các Đề án phổ biến tuyên truyền về phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị và quyền con người. Chỉ đạo các cơ quan thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý đã tổ chức triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL trong năm 2023 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực gắn liền với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng, hoạt động thông tin, báo cáo kết quả triển khai được thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Các cơ quan thành viên Hội đồng, UBND các xã, phường đã thực hiện báo cáo đảm bảo theo quy định và gửi về Phòng Tư pháp.

- Chủ tịch Hội đồng đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động và lĩnh vực công tác; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

- Phó chủ tịch đã chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, phê duyệt; Chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương; Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

- Các thành viên Hội đồng chủ động đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình và phối hợp với các thành viên Hội đồng, đặc biệt là cơ quan Thường trực Hội đồng để tổ chức thực hiện. Giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành, lĩnh vực phụ trách; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Phòng Tư pháp thành phố với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thành phố, là đầu mối để phát huy chức năng phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng; chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu PBGDPL của Hội đồng; giúp Hội đồng xây dựng các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc các thành viên Hội đồng và UBND các xã, phường triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả công tác PBGDPL theo định kỳ. Phòng Tư pháp đã ban hành Công văn số 524/TP ngày 21/11/2022 về việc triển khai thực hiện đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; công văn 127/TP ngày 10/4/2023 về triển khai hướng dẫn nội dung, tài liệu minh chứng phục vụ việc đánh giá, công nhân, kết quả mức độ đạt được đối với tiêu chí 18.2 theo Bộ tiêu chí thôn, làng, đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn tra cứu, sử dụng bộ pháp điển... Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

- Kết quả truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 1295/KH-UBND: Đề chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), UBND thành phố đã có công văn số 1391/UBND-TP ngày 4/7/2022; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục thành phố có công văn số 02/HĐPHPBGDPL ngày 19/8/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện thực tế của mình để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên phạm vi đề án áp dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ 4 tiêu chí: Là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; Chính sách có tác động trên phạm vi cả nước

hoặc trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, việc triển khai các hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL chưa hiệu quả.

6. Kết quả triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố:

Thực hiện Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày 16/10/2018 về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật để tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ được giao theo quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL như sau:

6.1. Kết quả tổ chức PBGDPL cho CBCCVN-NLĐ thuộc phạm vi quản lý; truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

- Phòng Tư pháp đã biên soạn và cấp phát **305** bộ đề cương tuyên truyền một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2019, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Bí mật nhà nước; Luật Việc Làm; Luật Thanh tra; 2000 sổ tay hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính và một số quy định về lập biên bản vi phạm hành chính để gợi ý nội dung tuyên truyền pháp luật hàng tháng gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường để tuyên truyền tại các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư. Trên cơ sở các đề cương, tài liệu tuyên truyền đã được cung cấp, UBND các xã, phường lựa chọn nội dung phù hợp tiến hành tuyên truyền bằng xe loa lưu động. Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động về các quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật Công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động.

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao thành phố; Ban văn hóa xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 115 buổi, thực hiện 150 lượt băng rôn (300 câu khẩu hiệu), 35 pa nô(2mx3m); tổ chức 8 buổi tuyên truyền lưu động tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; đư gương người tốt việc tốt, tuyên truyền về công tác phổ biến giáo dục pháp luật với 12 Chuyên mục gồm 104 tin, bài và các văn bản pháp luật.

- Phòng Tư pháp thực hiện phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thông qua chuyên mục Hỏi đáp pháp luật, chuyên mục Trả lời bạn nghe đài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và phát trên sóng phát thanh của Thành phố.

6.2. Kết quả đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời

Việc đăng tải các thông tin pháp luật về cải cách hành chính, kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh trật tự,...trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

6.3. Kết quả chỉ đạo các nhà trường bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý

Để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, UBND thành phố đã yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tăng cường chỉ đạo các trường triển khai thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường. Chỉ đạo các nhà trường luôn đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền; nghĩa vụ cơ bản của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em... Đẩy mạnh phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật; lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

6.4. Việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL theo quy định của pháp luật

Việc đảm bảo kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật của các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL thành phố được bố trí trong dự toán hàng năm của từng cơ quan để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác PBGDPL được bảo đảm.

7. Kết quả triển khai các Đề án về PBGDPL

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”

Để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, công văn số 124/HĐPHPBGDPL ngày 7/4/2023 về triển khai thực hiện các Đề án phổ biến tuyên truyền về phòng, chống tra tấn, quyền dân sự, chính trị và quyền con người trong đó có xây dựng nội dung về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Pleiku

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2461/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện “Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã tập trung tuyên truyền một số nội dung về các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành như: Luật phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật thanh niên năm 2020; Luật tố cáo; Luật bảo vệ môi trường năm 2020,...nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ngày càng được nâng cao. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Đề án “Tăng cường năng tiếp cận pháp luật của người dân”

Thực hiện Kế hoạch 381/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND thành phố Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 2/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường năng tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Pleiku. Qua đó, nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở các địa phương.

8. Kinh phí đảm bảo hoạt động:

Kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng PHPBGDPL do Ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng và sử dụng theo quy định về tài chính, tổng kinh phí được phân bổ là 87.560.000 đồng.

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiện toàn tổ hòa giải:

Để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2022; Công văn số 283/TP ngày 5/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023.

Tham mưu Hội đồng PHPBGDPL công văn số 671/HĐPHPBGDPL ngày 8/3/2023 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. UBND thành phố cũng chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, cấp phát tài liệu PBGDPL cho đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở tại thôn, làng.

2. Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ :

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tăng cường tập huấn cho hội viên về kiến thức pháp luật hôn nhân gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời phản

ảnh đến các cấp hội và chính quyền về các hành vi bạo lực gia đình xảy ra ở địa bàn; hội viên Hội phụ nữ các cấp tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở ở địa phương. Trong 6 tháng năm 2023 tại các xã, phường không có vụ việc về bạo lực gia đình đối với phụ nữ cần phải xử lý.

3. Công nhận kết quả vụ việc hòa giải thành tại Tòa án

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Pleiku không có trường hợp nào yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

4. Kết quả tổ chức tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở: *không có*

5. Số tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn và kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 175 tổ hòa giải với 1053 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023 số vụ hòa giải tiếp nhận là 28 vụ, trong đó 17 vụ thành, 11 vụ không thành.

6. Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp công tác có liên quan trong công tác hòa giải ở cơ sở

UBMTTQVN thành phố và các cơ quan thành viên của Mặt trận đã chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên tại các chi hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại thôn, làng, tổ dân phố nơi mình cư trú; động viên nhân dân tích cực sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở như là biện pháp ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật, giảm thiểu những tác động tiêu cực phát sinh, xây dựng đời sống văn hóa trong các khu dân cư, còn đưa nội dung tôn trọng chấp hành kết quả hòa giải ở cơ sở vào nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác hòa giải.

7. Những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.

- Do tính chất không bắt buộc trong quan hệ hòa giải ở cơ sở nên việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành chỉ mang tính khuyến khích các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành chứ không bắt buộc, vì vậy dù việc tiến hành hòa giải mất nhiều thời gian và công sức của hòa giải viên nhưng kết quả hòa giải thành rất dễ bị thay đổi do một trong hai bên đổi ý, không muốn thực hiện. Kể cả việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành cũng chỉ được thực hiện khi một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành.

- Kỹ năng hòa giải cũng như kiến thức pháp luật của đa số hòa giải viên còn hạn chế, hòa giải viên làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trong khi phạm vi hòa giải rộng, nhiều vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như quan hệ gia đình, đất đai, xây dựng, môi trường... nên chất lượng hòa giải chưa cao.

8. Việc triển khai Kế hoạch 1083/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở, UBND thành phố xây dựng kế hoạch số

1605/KH-UBND ngày 24/5/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố; Phòng Tư pháp đã ban hành Công văn số 283/TP ngày 5/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023. Để nhằm đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được, cũng như kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố được triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều thành phần đối tượng tham gia.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn, giới thiệu từ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, có sự đa dạng về trình độ chuyên môn, có kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp, thuận lợi để tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

Tài liệu, đề cương tuyên truyền được phân phối đầy đủ đến các xã, phường và các cơ quan thành viên có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung cần tuyên truyền, nội dung tuyên truyền đã bám sát vào thực tế cuộc sống và phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL đã được các cấp chính quyền quan tâm bố trí đảm bảo cho công tác phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên.

2. Hạn chế và khó khăn:

- Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa được thường xuyên. Việc bồi dưỡng, tập huấn mới chỉ dừng lại ở mức độ phổ biến các nội dung của văn bản pháp luật, chưa tổ chức các lớp tập trung bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng truyền đạt, kỹ năng lồng ghép hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Kinh phí, phương tiện phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là kinh phí để thực hiện các Chương trình, Đề án khiến cho việc triển khai các Chương trình, Đề án chưa đạt kết quả như mong muốn.

Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm tuyên truyền PBGDPL còn chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Sự quan tâm, đầu tư cho công tác PBGDPL còn chưa được chú ý đúng mức về cả nhân lực, vật lực, thời gian và phương pháp.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác PBGDPL.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố; cung cấp tài liệu, hướng dẫn, đôn đốc đội ngũ tuyên truyền viên

pháp luật xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân tại các thôn, làng, tổ dân phố.

- Sử dụng, khai thác và phát huy có hiệu quả các hình thức, phương pháp PBGDPL hiện đang được áp dụng tại các địa phương, đồng thời đổi mới phương thức thực hiện bảo đảm tính phù hợp, tính khả thi cao; kết hợp PBGDPL trên diện rộng với tư vấn pháp luật, hòa giải để giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại tố cáo đạt kết quả; xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc vi phạm pháp luật; xác định đối tượng, thời điểm ưu tiên PBGDPL phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng giai đoạn.

- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị là thành viên của Hội đồng PHPBGDPL trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức các hội nghị, triển khai nội dung những văn bản pháp luật mới ban hành của Quốc Hội, Chính phủ, Bộ ngành ưu tiên triển khai nội dung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ thiết yếu của người dân.

- Tiếp tục duy trì các hình thức tuyên truyền có hiệu quả đồng thời phát huy những biện pháp, hình thức tuyên truyền mới phù hợp với từng đối tượng nhằm đa dạng hóa cơ hội tìm hiểu pháp luật cho người dân.

Trên đây là báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL thành phố báo cáo Sở Tư pháp được biết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố (b/c)
- Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực HĐ)
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Đặng Khánh Toàn

